



Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung
auf dem Wohnungsmarkt



**ĐƯỢC ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG
LÀ QUYỀN TẤT YẾU CỦA
BẠN, NGAY CẢ TRÊN THỊ
TRƯỜNG NHÀ Ở!**

WWW.FAIRMIETEN-FAIRWOHNEN.DE

MỤC TIÊU CỦA VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN LÀ GÌ?



Văn phòng chuyên môn có mục tiêu phát triển và thực hiện văn hóa cho thuê, môi giới và quản lý nhà ở hạn chế phân biệt đối xử, đồng thời tư vấn và đồng hành hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề phân biệt đối xử.



Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tìm kiếm đối thoại cởi mở với tất cả các bên liên quan. Cụ thể, các nhóm mục tiêu của chúng tôi gồm có bộ phận nhà ở, chính trị và hành chính, các tổ chức và hiệp hội xã hội, trung tâm tư vấn, xã hội dân sự.



Việc có thể xây dựng dựa trên kinh nghiệm của các đối tác và các kiến thức tư vấn về phân biệt đối xử của chúng tôi chính là một cơ sở quan trọng cho công việc của chúng tôi.



VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN CÓ NHỮNG NHIỆM VỤ NÀO?

Văn phòng chuyên môn chống phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở tại Berlin đảm nhận:

TƯ VẤN VÀ ĐỒNG HÀNH cùng những người bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở theo tiêu chuẩn tư vấn chống phân biệt đối xử đủ tiêu chuẩn,

KHUYẾN KHÍCH NHỮNG NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG và những người tìm kiếm lời khuyên yêu cầu quyền được bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử,

TĂNG CƯỜNG MẠNG LƯỚI và hợp tác của các bên có thể đóng góp vào việc cho thuê, môi giới và quản lý nhà ở hạn chế phân biệt đối xử,

THIẾT KẾ CÁC CHIẾN LƯỢC phòng chống nạn phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở,

TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN, thông tin và nâng cao nhận thức về nạn phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở, các khả năng và giới hạn pháp lý cũng như các phương án thực hiện cụ thể để phân bổ và quản lý ít phân biệt đối xử,

CUNG CẤP TÀI LIỆU CÁC TRƯỜNG HỢP PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ khi tiếp cận nhà ở, trong các mối quan hệ nhà ở hiện có và trong các mối xung đột xóm giềng,

ĐEM LẠI CÁC CƠ HỘI ĐÀO TẠO NÂNG CAO cho các nhóm mục tiêu khác nhau và

PHỔ BIẾN VÀ THÔNG BÁO cho các công ty nhà ở và nhân viên của họ để cùng nhau hợp tác nhằm phòng ngừa nạn phân biệt đối xử.

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ NẾU BỊ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ?

Văn phòng chuyên môn đặc biệt hỗ trợ những người thực tế trải qua nạn phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở, chẳng hạn như do

- nguồn gốc của họ (bị quy chụp),
- ngôn ngữ của họ,
- tôn giáo của họ,
- bản sắc giới tính của họ,
- khuynh hướng tính dục của họ,
- khuyết tật hoặc bệnh mãn tính,
- tuổi tác của họ,
- địa vị xã hội hoặc đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc của họ
- và những người bị phân biệt đối xử do nhiều lý do cùng một lúc.

Văn phòng chuyên môn tư vấn và đồng hành cùng tất cả những người bị phân biệt đối xử trong thị trường nhà ở tại Berlin:

ĐỘC LẬP, CHO RIÊNG TỪNG BÊN, BẢO MẬT, MIỄN PHÍ VÀ ĐA NGÔN NGỮ KHI CÓ NHU CẦU.

Sự hỗ trợ của văn phòng chuyên môn còn bao gồm những hỗ trợ khác như: viết thư khiếu nại, hợp tác với các cơ quan khác, chẳng hạn như đi cùng bạn đến các cuộc gặp mặt với các công ty nhà ở và cũng hỗ trợ tại tòa án.

VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN CÓ TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?



Fair mieten – Fair wohnen **(Thuê nhà công bằng – Sinh sống công bằng)**

là một dự án hợp tác và được hỗ trợ bởi Angewandte Stadtforschung und Mieterberatung GmbH (asum) (Công ty TNHH Nghiên cứu đô thị ứng dụng và Tư vấn cho thuê) và Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e. V. (TBB) (Hiệp hội Thổ Nhĩ Kỳ tại Berlin-Brandenburg). Chúng tôi làm việc cả về mặt chiến lược lẫn tư vấn và môi giới. Văn phòng chuyên môn được chia thành hai lĩnh vực công việc: Chiến lược + Mạng lưới (asum) và Tư vấn + Đồng hành (TBB).



Theo chúng tôi được biết, sự phân biệt đối xử mang tính đa chiều, trải nghiệm ở từng cá nhân và là vấn đề của toàn xã hội.

Thông qua công việc của mình, văn phòng chuyên môn đấu tranh cho nhà ở không phân biệt đối xử tại Berlin.

CÁCH LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN NHƯ THẾ NÀO?

Vui lòng liên hệ với bộ phận chuyên trách Tư vấn + Đồng hành qua điện thoại hoặc email để được tư vấn.

Bạn sẽ nhận được lịch hẹn nói chuyện trong thời gian sớm nhất. Trong mọi trường hợp khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chuyên trách Chiến lược + Mạng lưới. Ngoài ra, bạn còn có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử theo liên kết: www.fairmieten-fairwohnen.de/beratung.



Tư vấn + Đồng hành TBB e. V.

Oranienstraße 53
10969 Berlin
030 627 316 68

U-Bahn Moritzplatz



Chiến lược + Mạng lưới asum GmbH

Thaerstraße 30d
10249 Berlin
030 293 431 14

S-Bahn Storkower Straße
U-Bahn Frankfurter Tor
Tram Bersarinplatz

www.fairmieten-fairwohnen.de
fachstelle@fairmieten-fairwohnen.de

được tài trợ bởi

